

เลขที่ OCMSET-6207-002

3 กรกฎาคม 2562

เรื่อง แจ้งการศึกษาโครงการเข้าลงทุนในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การลงนามในบันทึกข้อตกลงการซื้อขายหุ้น (MOU) และการชำระเงินมัดจำ

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2562 ของ บริษัท โอเชียน คอมเมอร์ช จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ อาคารสหโชค เลขที่ 148/1 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230 โดยมีมติที่สำคัญที่จะต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") ดังนี้

1. มีมติอนุมัติการศึกษาโครงการเข้าลงทุนในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ("การศึกษาโครงการเข้าลงทุน") โดยบริษัทฯ คาดว่าผลการศึกษาโครงการเข้าลงทุนจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2562 ทั้งนี้ หากผลการศึกษาโครงการเข้าลงทุนดังกล่าวออกมาเป็นที่พึงพอใจทั้งในด้านการเงิน บัญชี และกฎหมาย บริษัทฯ จะดำเนินการเจรจาเพื่อเข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่อไป

2. มีมติอนุมัติการลงนามในบันทึกข้อตกลงการซื้อขายหุ้นในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ("บันทึกข้อตกลง") โดยบริษัทฯ จะต้องชำระเงินมัดจำเป็นจำนวนเงิน 50 (ห้าสิบล) ล้านบาท ในวันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง โดยเงินมัดจำดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งของการชำระราคาหุ้นที่จะซื้อขาย ทั้งนี้ หากบริษัทฯ พบว่าผลการศึกษาไม่เป็นที่พึงพอใจ หรือบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการซื้อขายหุ้นในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ได้สำเร็จ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม บริษัทฯ จะได้รับเงินมัดจำดังกล่าวคืนเต็มจำนวน

ทั้งนี้ ผู้กรรมาดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน โดยเงื่อนไขข้อกำหนดต่าง ๆ ในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวยังไม่ใช่ข้อตกลงสุดท้ายและอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลของการศึกษาโครงการเข้าลงทุนและการเจรจาระหว่างคู่สัญญา อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ เห็นว่า ผลการศึกษาเป็นที่พึงพอใจ บริษัทฯ จะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติการเข้าทำรายการซื้อหุ้นในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศ



บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)

148/1 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10230

Tel: 02-943-6663-4 Fax: 02-943-6343 02-943-7740

คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และกฎหมาย ระเบียบ และประกาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โอเชียน คอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)

นายจิรภรณ์ ไตรตระกูลชัย

กรรมการผู้จัดการ